

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดนครนายก

เรื่อง ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ ขอทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๖๖/๒๕๖๔

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๘/๒๕๖๕

ด้วย นางสาวมานิจ วงศ์วาลย์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวยุพิน วงศ์วาลย์ เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลกับขออนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ

บัดนี้ ศาลได้สอบสวนผู้ร้องได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของ นายสมนึก วงศ์วาลย์ และนางประคอง วงศ์วาลย์ บิดาผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวยุพิน วงศ์วาลย์ นางสาวยุพิน มีอาการเจ็บป่วย เข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดมา แพทย์มีความเห็นว่า มีอาการลิ้มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำที่ขา เดินไม่ได้ ความจำเสื่อม สื่อสารไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นอนติดเตียง นางสาวยุพิน มีทรัพย์สินที่ดิน ๕ แปลง แต่นางสาวยุพินไม่สามารถจัดการทรัพย์สินและทำนิติกรรมได้ ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลนางสาวยุพินตลอดมา ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาลตามกฎหมาย อีกทั้ง จำสิบเอก หรือ นายสวัสดิ์ วงศ์วาลย์ นายสมนึก วงศ์วาลย์ และนางสาวทองปลิว วงศ์วาลย์ ไม่คัดค้านและให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้อง ขอให้นางสาวยุพินเป็นคนไร้ความสามารถและขอเป็นผู้อนุบาล

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการป่วยของนางสาวยุพินไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองได้ ความจำเสื่อม สื่อสารไม่ได้ เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือหรือทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ เข้าลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ ผู้ร้องเป็นญาติของนางสาวยุพินและเป็นผู้ดูแลตลอดมา ทายาทผู้มีส่วนได้เสียยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล เห็นควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนางสาวยุพิน ส่วนคำร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมแทนนั้น เห็นว่าขณะผู้ร้องยื่นคำร้อง ผู้ร้องยังมีได้มีฐานะ เป็นผู้อนุบาล ซึ่งศาลต้องมีคำสั่งว่านางสาวยุพินเป็นคนไร้ความสามารถ ทั้งต้องส่งคำสั่งไปประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ก่อน ดังนั้น ผู้ร้องจึงยังไม่มีอำนาจร้องขอทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ ในขณะนี้ได้

จึงมีคำสั่งว่า นางสาวยุพิน วงษ์วาลย์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอุปการะของ นางสาวมานิจ วงษ์วาลย์ ผู้ร้อง ให้มีอำนาจหน้าที่ของผู้อุปการะตามกฎหมาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชวลิต คณานิตย์

ผู้พิพากษา